

กรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)
มิติภายนอก		
<ul style="list-style-type: none"> การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 	1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล	20
	1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง	(15)
	1.2 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล	(5)
	หมายเหตุ ส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 1.2 ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1	
	2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง	10
	หมายเหตุ 1. ส่วนราชการได้มีการกำหนดตัวชี้วัด 2 ให้ใช้ค่าน้ำหนักร้อยละ 10 ทั้งหมด 2. ส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 2 ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 5 และตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 5	
	3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ	10
	หมายเหตุ ส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 3 ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 5 และตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 5	
	4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า	20
	หมายเหตุ ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีฯ หรือส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ กระทรวงฯ ซึ่งไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 1, 2 และ 3 ให้มีน้ำหนักตัวชี้วัดเท่ากับร้อยละ 60 แต่หากมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 2 ให้ใช้ค่าน้ำหนักร้อยละ 10 ทั้งหมด และมีน้ำหนักตัวชี้วัดเท่ากับร้อยละ 50	
<ul style="list-style-type: none"> การประเมินคุณภาพ 	5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	7
	6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย	3
มิติภายใน		
<ul style="list-style-type: none"> การประเมินประสิทธิภาพ 	7. ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	5
	8. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	5
	9. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย	5
	หมายเหตุ ประเมินผลเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย หากส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 2.5 และตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 2.5	
<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาองค์กร 	10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	5
	11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ	5
	12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร	5
	รวม	100

ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงนำร่อง

วันที่	กิจกรรม
✓ กรกฎาคม 2554	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำร่างกรอบการประเมินผลและนำเสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาร่างกรอบการประเมินผลฯ ประจำปี งบประมาณ 2555 และขั้นตอนในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
✓ ภายในสิงหาคม 2554	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งหนังสือชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการ
✓ สิงหาคม - ตุลาคม 2554	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ.ร. เสร็จจากความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์ การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ และสำนัก ปลัดกระทรวงของกระทรวงนำร่อง สำนักงาน ก.พ.ร. แจกผลการเจรจาตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ
○ ภายใน 30 ตุลาคม 2554	<ul style="list-style-type: none"> กระทรวงนำร่องจัดส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมปฏิทินให้สำนักงาน ก.พ.ร.
○ ภายใน ธันวาคม 2554	<ul style="list-style-type: none"> กระทรวงนำร่องจัดส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการฯ ลง นามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบคำรับรองฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ที่รัฐมนตรีว่าการฯ ลงนามแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามต่อไป กระทรวงนำร่องจัดส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจและส่วนราชการ ใน สังกัดที่ได้มีการลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบคำรับรองฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร.
ภายใน 31 มกราคม 2555	<ul style="list-style-type: none"> กระทรวงส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) เฉพาะมิติที่ 1 ของกระทรวง กลุ่ม ภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวง ให้สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 ชุด และแผ่น บันทึกรายข้อมูล 1 แผ่น
ภายใน 2 เมษายน 2555	<ul style="list-style-type: none"> สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 เฉพาะตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงนำร่อง และตัวชี้วัดบังคับตามที่ ก.พ.ร. กำหนดไว้ในกรอบการประเมินผลฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงนำร่อง (ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสาร ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.)
○ ภายใน 30 เมษายน 2555	<ul style="list-style-type: none"> กระทรวงนำร่องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) รอบ 6 เดือนของทุกส่วนราชการในสังกัดให้สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 ชุด
○ พฤษภาคม 2555	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือนของสำนักงานปลัดกระทรวงส่วนราชการระดับกรม ในกระทรวงนำร่อง ณ ที่ตั้ง <p>หมายเหตุ : การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน ของสำนักงานปลัดกระทรวง ให้กระทรวงนำร่องดำเนินการเอง</p>
มิถุนายน - สิงหาคม 2555	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วันที่	กิจกรรม
ภายใน 16 กรกฎาคม 2555	<ul style="list-style-type: none"> • กระทรวงนำร่องและส่วนราชการในสังกัด รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) รอบ 9 เดือน ผ่านระบบ e - SAR Card ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ภายใน 31 ตุลาคม 2555	<ul style="list-style-type: none"> • กระทรวงนำร่องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) รอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงให้ถึงสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 ชุด ภายในเวลาที่กำหนด* รวมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) รอบ 12 เดือน ของทุกส่วนราชการในสังกัดให้สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 ชุด • สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 เฉพาะตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงนำร่อง และตัวชี้วัดบังคับตามที่ ก.พ.ร. กำหนดไว้ในกรอบการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงนำร่อง (กระทรวงนำร่องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงาน ก.พ.ร. จะไม่รับพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงฯ ที่จัดส่งเกินเวลาที่กำหนด
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555	<ul style="list-style-type: none"> • สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ในตัวชี้วัดระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวง ในกระทรวงนำร่องนำร่อง ณ ที่ตั้ง • สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือนของส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงนำร่อง ณ ที่ตั้ง พร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงนำร่อง
ภายในเดือนมกราคม 2556	<ul style="list-style-type: none"> • สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการประเมินระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจและสำนักงานปลัดกระทรวง ให้กระทรวงนำร่องทราบ • กระทรวงนำร่องแจ้งผลการประเมินของทุกส่วนราชการในสังกัดที่คณะกรรมการกำกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงนำร่องให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณารับรองผลการประเมินดังกล่าว • สำนักงาน ก.พ.ร. สอบทานผลการประเมินของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง นำ ร่อง และแจ้งผลให้กระทรวงนำร่องทราบ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556	<ul style="list-style-type: none"> • กระทรวงนำร่องส่งรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (Final Report) ที่ คณะ กรรมการ กำกับ การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ ราชการ ของกระทรวงนำร่องพิจารณาแล้ว พร้อมข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน ให้สำนักงาน ก.พ.ร.

หมายเหตุ * หากกระทรวงนำร่องส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report: SAR) รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนน วันละ 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมของตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับกลุ่มภารกิจ (นับ เฉพาะวันทำการ)